

ฉบับที่ 02/2561

## เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2560

**ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2560** ชะลอตัว จากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ภาคเกษตรที่ชะลอตัวจากผลกระทบของอุทกภัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์และบริการด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากผลของฐานสูงที่มีโครงการพิเศษในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการก่อสร้าง ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ส่วนอัตรการว่างงานปรับลดลง ด้านเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัว ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ชะลอตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้เกษตรกรที่ชะลอตัวจากผลกระทบของอุทกภัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และกำลังซื้อนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้มั่งงานทำและรายได้ของแรงงานนอกภาคเกษตรโดยรวมที่สูงขึ้น สำหรับ**การบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้งรายได้บริการหมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และที่พักแรม โดยอัตรการเข้าพักรวมปรับสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 60.76 และจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัวต่อเนื่อง

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวตามการก่อสร้างในเขตเทศบาลเกือบทุกประเภท ยกเว้นการก่อสร้างในกลุ่มโรงแรมและสถานบริการน้ำมันที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การก่อสร้างนอกเขตเทศบาลขยายตัวสอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวในบางพื้นที่ สะท้อนจากยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ปรับดีขึ้น สำหรับเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหดตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อน

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากผลของฐานสูงในปีก่อน ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบกลางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวจากโครงการขนาดเล็กของส่วนราชการ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว

**รายได้เกษตรกร** ชะลอตัว ตามผลผลิตที่หดตัว โดยผลผลิตข้าวและมันสำปะหลังหดตัว จากผลของอุทกภัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอ้อย ยางพารา หอมแดง และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย สำหรับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว จากราคามันสำปะหลัง ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า 15% และหอมแดง ตามความต้องการของตลาด ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียว ยางพารา อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์หดตัว เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ทรงตัว โดยการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์หดตัวจากที่เร่งผลิตในไตรมาสก่อน ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบกลับมาขยายตัว จากปริมาณผลผลิตอ้อยที่มากกว่าปีก่อน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษยังขยายตัวดี จากการส่งออกเป็นสำคัญ

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ชะลอลงทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกไปเวียดนาม ชะลอลงจากผลไม้ เคมีภัณฑ์และพลาสติก และการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงจากรถยนต์ เครื่องจักรกล ปูนซีเมนต์ และรถจักรยานยนต์ ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้ขยายตัวในเกณฑ์ดีจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และวงจรมินิพี รวมทั้งการส่งออกไปกัมพูชาขยายตัวจากเครื่องตี และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านการนำเข้า ชะลอลงเกือบทุกประเทศ ยกเว้นเวียดนามที่ขยายตัวตามการนำเข้ามือถือ/อุปกรณ์ และวงจรมินิพี

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.55 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคาพลังงาน อาทิ ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และราคาเชื้อเพลิงในบ้าน **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับลดลง โดยผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและภาคการค้า

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อนทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างโดยรวมชะลอลงจากสินเชื่อภาคธุรกิจที่หดตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และสหกรณ์ออมทรัพย์ จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ จากความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อและการชำระคืนหนี้ของธุรกิจ สำหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546  
E-mail: WatcharR@bot.or.th  
ChotipaK@bot.or.th